



ข่าวคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



ด้วยคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา จำนวน ๓ เรื่อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. พิจารณาศึกษาเรื่อง กรอบแนวทางการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้า และส่งสินค้าออก โดยมีผู้แทนจากกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการว่า กรมศุลกากรมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บค่าภาษีอากรแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การจัดเก็บในส่วนอากรศุลกากร และ ๒) การจัดเก็บค่าภาษีแทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าที่นำเข้า ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะมีการจัดเก็บอากรศุลกากรประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในการจัดเก็บอากรศุลกากรแบ่งได้ ๒ ส่วน คือ ๑) การดำเนินพิธีการศุลกากร และ ๒) การจัดเก็บภาษี โดยแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บอากรศุลกากรประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ๑) มีความโปร่งใสในขั้นตอนของการดำเนินการศุลกากร อัตรากำหนด ฐานภาษี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ ๒) การจัดเก็บค่าภาษีอากร ต้องมีความชัดเจนในขั้นตอนและมีความสอดคล้องเหมือนกันในทุกด้านศุลกากร ๓) การจัดเก็บอากรศุลกากร จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและต้องเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยผลประโยชน์ทางการค้าขององค์การการค้าโลก ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดเก็บอากรศุลกากรนำเข้าโดยการใช้หลัก ๓ ประการ คือ (๑) หลักการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ควบคุมตรวจสอบการเลี่ยงอากรศุลกากรของผู้ประกอบการ (๒) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร เช่น การจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Big Data) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเครื่องเอ็กซเรย์มาใช้ในการสแกนหีบห่อหรือคอนเทนเนอร์ และ (๓) การบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีกับกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน จากแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บอากรศุลกากรข้างต้น อาจทำให้ผู้ประกอบการที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเปลี่ยนความคิดมานำเข้าสินค้าในช่องทางที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า กรมศุลกากรควรมีนโยบายในการเปิดด่านศุลกากรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดเขตแดน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีศุลกากรจากผู้โดยสารที่นำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ



ข่าวคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



๒. พิจารณาศึกษาเรื่อง กรอบแนวทางการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต โดยมีผู้แทนจากกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ให้มีการจัดเก็บรายได้ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ กรมสรรพสามิตมีเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีประมาณ ๖๔๒,๖๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเนื่องจากข้อจำกัดของเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ทำให้กรมสรรพสามิตมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเดิมให้ดียิ่งขึ้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มภาษีสรรพสามิตสุรา บุหรี่ หรือที่เรียกว่า ภาษีบาป (Sin Tax) ๒) กลุ่มภาษีสรรพสามิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ ๓) กลุ่มภาษีสรรพสามิตด้านพลังงาน โดยมีสัดส่วนในการจัดเก็บตามกลุ่มภาษี คือ ปี ๒๕๖๒ ภาษีบาปมีสัดส่วนร้อยละ ๕๐ และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๖๓ ภาษีบาปจะมีการปรับลดสัดส่วนในการจัดเก็บลง ส่วนภาษีสรรพสามิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และภาษีสรรพสามิตด้านพลังงาน มีแนวโน้มสัดส่วนในการจัดเก็บที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันกรมสรรพสามิตมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดเก็บภาษี เช่น ๑) การปรับเปลี่ยนวิธีการชำระภาษีน้ำมัน ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของบริษัทน้ำมัน ทำให้มีต้นทุนในการหมุนเวียนกระแสเงินสดมากขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน ๒) การปรับอัตราภาษีเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงที่มีการจัดเก็บภาษีจากค่าความหวาน (ปริมาณน้ำตาล) โดยคาดหวังว่าผู้ประกอบการจะลดปริมาณน้ำตาลในสินค้าลง ๓) มีการปรับอัตราภาษีจักรยานยนต์ใหม่ โดยจะเปลี่ยนจากการจัดเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ มาเป็นการจัดเก็บภาษีตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ๔) มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตด้านพลังงาน ซึ่งเริ่มดำเนินการกับภาษีน้ำมันเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีรายการซื้อขายน้ำมันในแต่วันจำนวนมาก โดยการทำธุรกรรมจะผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สามารถติดตามรายการในการทำธุรกรรมซื้อขายได้ ทำให้เห็นความโปร่งใสและสิ่งผิดปกติดได้ ๕) มีการปรับปรุงการจัดเก็บโดยใช้ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp) ในการจัดเก็บภาษีสุรา เบียร์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการชำระภาษีของผู้ประกอบการได้ โดยการสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ด้านการส่งออกกรมศุลกากรมีการปรับปรุงระเบียบภายในของภาษีสุรา เบียร์ ยาสูบ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และทำให้การดำเนินงานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ข่าวคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



ทั้งนี้ คณะกรรมการการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร มีข้อสังเกตว่า กรมสรรพสามิตควรปรับปรุงเพิ่มเติมภาษีเครื่องดื่ม ในส่วนของประเภทและอัตราภาษีความหวานในเครื่องดื่มให้มีความชัดเจนและครอบคลุม รวมไปถึงการประกาศ ขึ้นภาษียาเส้นและภาษียาสูบควรมีความเป็นธรรมและมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณา การเก็บภาษีสรรพสามิตที่มุ่งเน้นในการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทางเลือก บนฐานการสร้างมลภาวะ เช่น การปล่อยก๊าซที่มีองค์ประกอบของคาร์บอน โดยเฉพาะจากยานพาหนะ

๓. พิจารณาศึกษาเรื่อง กรอบแนวทางการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร โดยมีผู้แทนจาก กรมสรรพากร เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการว่า กรมสรรพากรถือเป็นกรมจัดเก็บภาษี ที่เป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาล ซึ่งมีการจัดเก็บรายได้ ๗ ประเภท คือ ๑) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๖) ภาษีการรับมรดก และ ๗) อากรแสตมป์ โดยที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการจัดเก็บภาษีได้รวม ๒,๐๐๙,๑๔๔ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๒.๑ และสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ ซึ่งกรมสรรพากรมีการนำกลยุทธ์ D²RIVE ประกอบด้วย ๑) D (Digital Transformation) การปรับเปลี่ยน กระบวนการเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลโดยจะเน้นที่การปรับปรุงบริการของกรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบภาษี การรับแบบภาษี การขอคืนภาษี ๒) D (Data Analytics) การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยเน้นการนำข้อมูลทั้งภายในและข้อมูลภายนอกมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้การออกแบบนโยบาย ภาษีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ๓) R (Revenue Collection) เป็นการเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๔) I (Innovation) การสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน นวัตกรรมในการจัดเก็บภาษีใหม่ ๆ ๕) V (Values) การพัฒนากรมสรรพากรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และสร้างอัตลักษณ์ HAS (Honest Accountability Service mind) และ ๖) E (Efficiency) เป็นการยกระดับ ประสิทธิภาพของคนและงาน ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการปรับปรุงระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้นำกลยุทธ์ D²RIVE มาใช้ในการ ขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร เพื่อยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ในการเรียกเก็บภาษีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) และจากผู้ประกอบการที่ให้บริการในต่างประเทศอย่างชัดเจน และเป็นธรรม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการการเงิน การคลังฯ

สำนักกรรมการ ๑

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา